

Số: 20/TB-BCSD

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC
CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, có đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng và các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo; về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ khóa XIV. Đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ, đã báo cáo Ban Cán sự Đảng về kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I và một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2013-2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng đã kết luận:

I. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo ghi nhận kết quả hoạt động Học kỳ I năm học 2013 - 2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thể hiện trên các mặt cơ bản sau đây:

1. CĐGD Việt Nam đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành. Cụ thể là: từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo và người lao động (NGNLD); thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy định mới liên quan đến NGNLD; tư vấn hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể tại một số cơ sở giáo dục, góp phần kịp thời ổn định tư tưởng, tạo tâm lý yên tâm công tác cho đoàn viên và người lao động.

2. CĐGD Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLD thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó nổi bật là các hoạt động: tổ chức cho 361 cán bộ công đoàn chủ chốt các cơ sở giáo dục, trường học, CĐGD các tỉnh, thành

phổ học tập Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam; tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi nhà giáo, CBQL trong việc tăng cường năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới; tiếp tục đưa việc “*Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý và mỗi cơ sở giáo dục; phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, tôn vinh và biểu dương khen thưởng những nhà giáo, CBQL tiêu biểu nỗ lực khắc phục khó khăn, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

3. CĐGD Việt Nam tiếp tục chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hỗ trợ NGNLĐ gặp rủi ro trong cuộc sống, NGNLĐ gặp nạn trong thiên tai bão lũ. Trong học kỳ I năm học 2013 – 2014, các đơn vị đã quyên góp, hỗ trợ được trên 20 tỷ đồng.

4. Việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, công đoàn tham gia xây dựng Đảng được các cấp công đoàn chú trọng và đề xuất, thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Số đoàn viên công đoàn đã tăng 436 người so với 6 tháng đầu năm 2013; đã chỉ đạo 12 CĐCS tiến hành đại hội theo đúng quy định; hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập và hoạt động công đoàn ở các đơn vị trường học chưa có tổ chức công đoàn, các đơn vị trường học ngoài công lập; chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc tổ chức hoạt động công đoàn, hạn chế đến mức tối đa các phong trào mang tính hình thức. Hoạt động công đoàn dần đi vào chiều sâu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

5. Phối hợp tích cực với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò và năng lực trong công tác; Chỉ đạo, tổ chức công tác nữ công đạt kết quả tốt. Đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai góp phần mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức giáo giới trong khu vực, khẳng định và nâng cao vị thế của CĐGD Việt Nam trên trường quốc tế. Một số đơn vị đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên thông qua công tác đối ngoại.

Hạn chế tồn tại

Thời gian qua, hoạt động ở một số công đoàn cơ sở vẫn còn bị động, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Một bộ phận cán bộ công đoàn còn thiếu tâm huyết, thiếu sáng tạo, trong triển khai nhiệm vụ. Còn có nơi chính quyền, chuyên môn chưa đề cao vai trò của tổ chức công đoàn nên chưa tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm đúng mức đến hoạt động công đoàn. Ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập, hoạt động công đoàn ngày càng bộc lộ những bất cập về cơ chế, về kinh phí và cần có giải pháp trong thời gian tới. Công đoàn của một số trường đại học, cao đẳng chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong

việc góp phần ổn định và phát triển nhà trường. Một số đơn vị chưa nghiêm việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

II. Học kỳ II năm học 2013 - 2014, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện các Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành và hoạt động công đoàn. Trọng tâm là tuyên truyền, học tập, xây dựng và thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả việc “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, cụ thể hóa nội dung “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2014); các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2014.

2. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, NGNLĐ và cán bộ công đoàn (đặc biệt là các qui định mới thực hiện như Luật Viên chức, Luật Giáo dục Đại học, Luật Công đoàn...); Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là chăm lo đời sống cho NGNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; tổ chức hội thảo, tập hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về chế độ, chính sách hiện hành đối với nhà giáo, CBQLGD để đề xuất cho việc thực hiện đổi mới, cải cách chế độ chính sách tiền lương trong thời gian tới; tổng hợp và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của đoàn viên và NGNLĐ trong toàn ngành về các chủ trương đổi mới của ngành như: đổi mới thi, tuyển sinh, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

3. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XIV và 6 Chương trình công tác toàn khóa; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong việc quản lý giáo dục, khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong ngành gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là thực hiện các kỳ thi, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; chủ động phối hợp hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

4. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tăng cường chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn trong một số hoạt động liên quan trực tiếp đến cán bộ, NGNLĐ. Công đoàn các cơ sở giáo dục đại học có kế hoạch hợp tác, hỗ trợ các nhà trường trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý và điều hành; hỗ trợ giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn; bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các trường học ngoài công lập; tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn; tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi và biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu ngành giáo dục lần thứ nhất;

6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành tiếp tục triển khai kế hoạch các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và thực hiện hiệu quả Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2010-2015.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản, các chương trình hoạt động của CĐGD Việt Nam; công tác thu kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

8. Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế; chuẩn bị tham dự Hội nghị hội đồng giáo giới ASEAN lần thứ 30 tại Singapore.

9. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Bí thư BCS Đảng;
- Các đ/c UVBCS Đảng;
- Đảng đoàn, ĐCT TLĐLĐVN;
- BCH CĐGDVN;
- Giám đốc Sở GD&ĐT, CT CĐGD tỉnh/TP;
- Thủ trưởng, CT CĐ các đơn vị ĐH, CĐTrT;
- Lưu VP BCS Đảng; VP CĐN.

**TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Bùi Mạnh Nhi